

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: /UBND  
V/v tăng cường tuyên truyền, giới thiệu  
guơng điển hình tiên tiến.

Tân Châu, ngày 06 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp,  
trường học thuộc các Khối Thi đua của huyện.

Thực hiện Công văn số 120/HĐTĐ ngày 01/7/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường tuyên truyền, giới thiệu guơng điển hình tiên tiến.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học thuộc các Khối Thi đua của huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**1.** Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, các guơng điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin và truyền thông của huyện, của ngành, của địa phương và trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Hàng tháng, lựa chọn từ 01 đến 02 guơng người tốt, việc tốt, guơng tập thể, cá nhân điển hình của ngành, địa phương mình (*kèm theo trích ngang thành tích, chú trọng các hoạt động từ thiện xã hội, nhất là các hoạt động trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững,...*), gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ) để tổng hợp, giới thiệu, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở và xét, giới thiệu về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (*chỉ tiêu từ 01 đến 02 guơng người tốt, việc tốt, guơng tập thể, cá nhân điển hình*).

**2.** Khối trưởng các Khối Thi đua năm 2020 phối hợp với Khối phó và các thành viên trong Khối tổ chức các hoạt động chung phù hợp như: hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu về nguồn, an sinh xã hội; tập trung thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp; tổ chức thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và biểu dương điển hình tiên tiến trong Khối Thi đua.

Riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn các Khối Thi đua thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế tổ chức hoạt động giới thiệu, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp của ít nhất 02 cá nhân có sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh (*năm 2019 hoặc những năm trước*) để toàn Khối học tập, nhân rộng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học thuộc các Khối Thi đua của huyện thực hiện tốt các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu VP.HĐND-UBND huyện.

Tùy

**CHỦ TỊCH**